

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าด้วยดีทุกๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ได้ทราบแน่ชัดตามรายงานของอธิการบดี ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในปณิธาน และปรัชญาเดิมที่จะดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เพื่ออำนวยโอกาสแก่ผู้ปรารถนาจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าจึงจะพูดกับบัณฑิตรุ่นนี้ ถึงเรื่องการศึกษา กับหลักการปฏิบัติ พัฒนางานและบ้านเมืองต่อเนื่องกันไป เชื่อว่าถ้าแต่ละคนพยายามติดตามศึกษาให้ครบทุกครั้ง จะได้ประโยชน์ตรงกับที่ต้องการ

วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่วิชาและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ชำนาญ นำไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะ ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ การที่เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้เช่นนี้ ให้เจริญงอกงามขึ้นได้นั้น เบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่า จะเรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล่ เพราะในชีวิตของเรา เรามีได้อยู่กับการคาดเดาในข้อสอบ หากแต่อยู่กับการทำงานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัด ทางที่ถูกเราจะต้องชวนชวนเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก คือเมื่อจะศึกษาเรื่องใด ก็ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ได้ แล้วจึงพยายามเพ่งลงไปในส่วนละเอียดที่ละส่วนจนทราบจนเห็นได้โดยถ่วงถี่ เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุที่เป็นผล ให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆ โดยตลอด ก็จะสามารสรำเนียบกำหนดและจดจำไว้ได้ ทั้งส่วนที่เป็นหลักเป็นทฤษฎี ทั้งส่วนเรื่องราวหรือรายละเอียด และสามารถนำไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ตลอดจนการคิดอ่านแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าตั้งใจพยายามศึกษาวิชา เรื่องราว และปัญหาทั้งปวงให้ได้ดังนี้ ก็หวังได้ว่าจะสามารถสร้างอนาคตอันแจ่มใสให้แก่ตนได้ไม่ยากนัก

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สมตามที่มีมุ่งหมายไว้ทุกประการ